

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงิน

31 ธันวาคม 2565

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสำหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมข้อ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิเป็นจำนวน 5,675 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 93 ของยอดสินทรัพย์รวม) และค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน 872 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน และเนื่องจากหลักการที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต้องอาศัยการใช้ดุลยพินิจและการประมาณการอย่างมากจากผู้บริหารในการพัฒนาแบบจำลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหารรวมถึงการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ และการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากข้อจำกัดของแบบจำลอง

ด้วยความมีสาระสำคัญและการที่ต้องอาศัยดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความเพียงพอของค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ข้าพเจ้าได้ศึกษา ทำความเข้าใจ ประเมินและทดสอบความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง กระบวนการปล่อยสินเชื่อ การรับชำระหนี้ การคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และทดสอบการควบคุมภายในของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบความสมเหตุสมผลของแบบจำลองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยสอบทานเอกสารประกอบการพัฒนาแบบจำลองสุ่มทดสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลที่นำมาใช้พัฒนาแบบจำลอง ประเมินวิธีการคำนวณและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สอบทานวิธีการในการปรับปรุงส่วนเพิ่มจากการบริหารจัดการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้เปรียบเทียบนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและประเมินความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยการทดสอบการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึงการทดสอบความครบถ้วนของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

กลุ่มบริษัทมีราย ได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อที่รับรู้ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1,484 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้รวม) กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้ดอกเบี้ยด้วยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ซึ่งรายได้ดังกล่าวเกิดจากธุรกรรมการปล่อยสินเชื่อที่มีรายการจำนวนมากและมีลูกค้ายจำนวนมาก รายการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยอาศัยการประมวลผลโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก ข้าพเจ้าจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบว่ารายได้ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ได้รับรู้ด้วยมูลค่าที่ถูกต้องตามควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้าพเจ้าได้ศึกษา ประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปล่อยสินเชื่อและกระบวนการรับรู้รายได้ดอกเบี้ย การรับชำระเงิน และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสุ่มทดสอบความถูกต้องของข้อมูลและการคำนวณ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้สินเชื่อ เพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการเงินให้สินเชื่อและการรับรู้รายได้ว่ามีกรรับรู้รายได้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและมีการปรับปรุงด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และข้าพเจ้าได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้ดอกเบี้ยที่รับรู้ และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สำคัญที่ทำผ่านใบสำคัญทั่วไป

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจำปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น)

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ หากในการปฏิบัติงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุปได้ว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่า มีเรื่องดังกล่าวที่ต้องรายงาน

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน



Building a better
working world

- ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทำ
- สรุปลักษณะความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีแนวโน้มที่มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่องได้
- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระ และได้สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ และการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า (ถ้ามี)



Building a better
working world

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดใน การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ การกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนำเสนอรายงานฉบับนี้

Oliver Wladar

ศรัณญา พลัดศรี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6768

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

กรุงเทพฯ: 16 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
สินทรัพย์					
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	43,291,892	41,400,008	42,275,645	40,012,334
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี - สุทธิ	7	2,968,937,954	2,929,777,785	2,968,937,954	2,929,777,785
ลูกหนี้ตัวแทนรับชำระ		14,771,274	23,934,571	14,771,274	23,934,571
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย		52,742,296	50,183,793	52,742,296	50,183,793
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ	8	22,496,021	16,255,360	22,496,021	16,255,360
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	43,940,081	39,658,497	44,220,136	39,510,419
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		3,146,179,518	3,101,210,014	3,145,443,326	3,099,674,262
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	10	1,808,697	1,498,729	1,808,697	1,498,729
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	11	-	-	1,327,690	1,327,690
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระ					
ภายในหนึ่งปี	7	2,705,576,670	2,272,037,751	2,705,576,670	2,272,037,751
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย		20,763,932	16,291,472	20,763,932	16,291,472
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	12	98,510,417	104,949,040	98,267,201	104,540,574
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี	13.1	138,539,301	152,190,880	138,539,301	152,190,880
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		303,135	290,135	296,635	279,135
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,965,502,152	2,547,258,007	2,966,580,126	2,548,166,231
รวมสินทรัพย์		6,111,681,670	5,648,468,021	6,112,023,452	5,647,840,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น					
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	14	293,491,233	238,900,000	293,491,233	238,900,000
เจ้าหนี้การค้า		40,755,070	1,827,300	40,755,070	1,827,300
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	1,110,191,489	1,167,778,655	1,110,191,489	1,167,778,655
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17.1	1,869,031	1,891,252	1,869,031	1,891,252
เงินกู้ยืมระยะสั้น	15	387,496,391	485,929,600	387,496,391	485,929,600
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	29.1	350,758	5,984,135	350,758	5,984,135
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		45,889,781	35,073,048	46,166,809	35,352,579
ค่าเบี้ยประกันภัยค้างจ่าย		17,875,563	14,046,137	17,875,563	14,046,137
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		68,279,560	27,513,357	68,836,737	28,005,133
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		65,619,175	60,778,502	65,562,016	60,503,284
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,031,818,051	2,039,721,986	2,032,595,097	2,040,218,075
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	774,424,790	497,177,557	774,424,790	497,177,557
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	17.1	8,669,253	9,598,865	8,669,253	9,598,865
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	18	23,151,350	21,641,457	23,151,350	21,641,457
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		806,245,393	528,417,879	806,245,393	528,417,879
รวมหนี้สิน		2,838,063,444	2,568,139,865	2,838,840,490	2,568,635,954

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น				
ทุนจดทะเบียน				
หุ้นสามัญ 613,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	613,000,000	613,000,000	613,000,000	613,000,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว				
หุ้นสามัญ 613,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	613,000,000	613,000,000	613,000,000	613,000,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	427,822,558	427,822,558	427,822,558	427,822,558
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	15,300,000	15,300,000	15,300,000	15,300,000
กำไรสะสม				
จัดสรรแล้ว - สรรองตามกฎหมาย	20	61,300,000	61,300,000	61,300,000
ยังไม่ได้จัดสรร		2,155,990,632	1,962,631,727	2,155,760,404
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,273,413,190	3,080,054,285	3,273,182,962	3,079,204,539
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	205,036	273,871	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	3,273,618,226	3,080,328,156	3,273,182,962	3,079,204,539
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,111,681,670	5,648,468,021	6,112,023,452	5,647,840,493

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรหรือขาดทุน:				
รายได้				
รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ	1,483,798,370	1,692,060,608	1,483,798,370	1,692,060,608
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ	89,816,325	94,608,925	89,193,895	93,959,325
รายได้อื่น	44,319,950	36,507,793	44,176,232	36,224,681
รวมรายได้	1,617,934,645	1,823,177,326	1,617,168,497	1,822,244,614
ค่าใช้จ่าย				
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	304,820,279	327,182,007	303,365,778	326,506,889
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	7.4	692,639,391	741,192,670	741,192,670
ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์หรือการขาย	22	90,062,247	90,062,247	135,961,297
ผลขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์		(807,546)	(807,546)	5,602,710
รวมค่าใช้จ่าย	1,086,714,371	1,209,938,684	1,085,259,870	1,209,263,566
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	531,220,274	613,238,642	531,908,627	612,981,048
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(91,437,139)	(113,563,421)	(91,437,139)	(113,563,421)
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	439,783,135	499,675,221	440,471,488	499,417,627
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	13.2	(88,118,757)	(88,118,757)	(99,671,592)
กำไรสำหรับปี	351,664,378	400,003,629	352,352,731	399,746,035
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:				
<i>รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง</i>				
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	18	1,255,490	1,885,039	1,885,039
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	13.2	(251,098)	(377,008)	(377,008)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	1,004,392	1,508,031	1,004,392	1,508,031
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	352,668,770	401,511,660	353,357,123	401,254,066

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
การแบ่งปันกำไรหรือขาดทุน:				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	351,733,213	399,977,870	352,352,731	399,746,035
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(68,835)	25,759		
	<u>351,664,378</u>	<u>400,003,629</u>		
การแบ่งปันกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม:				
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	352,737,605	401,485,901	353,357,123	401,254,066
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย	(68,835)	25,759		
	<u>352,668,770</u>	<u>401,511,660</u>		
กำไรต่อหุ้น	23			
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	<u>0.57</u>	<u>0.65</u>	<u>0.57</u>	<u>0.65</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม							
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ	ส่วนได้เสีย	
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร		ที่ไม่มีอำนาจควบคุม	รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,714,394,576	2,831,817,134	248,112	2,832,065,246
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	399,977,870	399,977,870	25,759	400,003,629
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,508,031	1,508,031	-	1,508,031
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	401,485,901	401,485,901	25,759	401,511,660
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(153,248,750)	(153,248,750)	-	(153,248,750)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,962,631,727	3,080,054,285	273,871	3,080,328,156
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,962,631,727	3,080,054,285	273,871	3,080,328,156
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	351,733,213	351,733,213	(68,835)	351,664,378
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,004,392	1,004,392	-	1,004,392
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	352,737,605	352,737,605	(68,835)	352,668,770
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(159,378,700)	(159,378,700)	-	(159,378,700)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	2,155,990,632	3,273,413,190	205,036	3,273,618,226

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ					รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก และชำระเต็มมูลค่าแล้ว	ส่วนเกินมูลค่า หุ้นสามัญ	ส่วนทุนจากการจ่าย โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์	กำไรสะสม		
				จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,713,776,665	2,831,199,223
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	399,746,035	399,746,035
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,508,031	1,508,031
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	401,254,066	401,254,066
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(153,248,750)	(153,248,750)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,961,781,981	3,079,204,539
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	1,961,781,981	3,079,204,539
กำไรสำหรับปี	-	-	-	-	352,352,731	352,352,731
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	-	-	-	-	1,004,392	1,004,392
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	-	-	-	-	353,357,123	353,357,123
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)	-	-	-	-	(159,378,700)	(159,378,700)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	613,000,000	427,822,558	15,300,000	61,300,000	2,155,760,404	3,273,182,962

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	439,783,135	499,675,221	440,471,488	499,417,627
รายการปรับกระทบยอดกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็น				
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน				
ค่าเสื่อมราคา	9,381,621	10,307,097	9,212,994	9,932,318
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	692,639,391	741,192,670	692,639,391	741,192,670
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	(2,513)	(240,918)	(2,513)	(240,918)
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร	96,819	3,235	96,816	3,235
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์หรือการขาย (โอนกลับ)	4,694,239	(7,236,215)	4,694,239	(7,236,215)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	2,765,383	3,157,510	2,765,383	3,157,510
รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ	(1,483,798,370)	(1,692,060,608)	(1,483,798,370)	(1,692,060,608)
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์	(807,546)	5,602,710	(807,546)	5,602,710
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเงินกู้ตัดจำหน่าย	91,309,363	113,398,591	91,309,363	113,398,591
ต้นทุนทางการเงินตัดจำหน่ายสำหรับหนี้สินตามสัญญาเช่า	127,776	164,830	127,776	164,830
ขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง				
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(243,810,702)	(326,035,877)	(243,290,979)	(326,668,250)
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง				
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	(1,183,633,534)	(32,261,439)	(1,183,633,534)	(32,261,439)
สินทรัพย์หรือการขาย	(10,934,900)	13,068,358	(10,934,900)	13,068,358
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าค่าเบี่ยประกันภัย	(7,030,963)	21,407,336	(7,030,963)	21,407,336
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,161,244	17,080,375	4,453,580	17,247,267
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(13,000)	27,500	(17,500)	32,000
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)				
เจ้าหนี้การค้า	38,927,770	(3,472,145)	38,927,770	(3,472,145)
ค่าเบี่ยประกันภัยค้างจ่าย	3,829,426	(2,337,740)	3,829,426	(2,337,740)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,813,923	2,774,766	40,879,324	2,814,570
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,840,673	7,718,159	5,058,732	7,681,418
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(1,351,850,063)	(302,030,707)	(1,351,759,044)	(302,488,625)
เงินสดรับดอกเบี้ย	1,502,093,425	1,732,408,976	1,502,093,425	1,732,408,976
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้	(64,181,074)	(94,050,742)	(63,904,046)	(93,895,905)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย	(78,968,155)	(103,866,564)	(78,968,155)	(103,866,564)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	7,094,133	1,232,460,963	7,462,180	1,232,157,882

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น	(309,968)	(325,532)	(309,968)	(325,532)
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	2,580	246,926	2,580	246,926
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(2,081,068)	(12,057,731)	(2,077,688)	(11,677,434)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(2,388,456)	(12,136,337)	(2,385,076)	(11,756,040)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	54,591,233	(10,400,000)	54,591,233	(10,400,000)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม	(2,800,000)	(2,275,000)	(2,800,000)	(2,275,000)
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า	(2,040,245)	(2,021,021)	(2,040,245)	(2,021,021)
เงินกู้ระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(111,404,482)	14,848,384	(111,404,482)	14,848,384
ชำระคืนหุ้นกู้	-	(226,300,000)	-	(226,300,000)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	1,631,000,000	1,036,000,000	1,631,000,000	1,036,000,000
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,412,781,599)	(1,864,410,293)	(1,412,781,599)	(1,864,410,293)
เงินสดจ่ายเงินปันผล	(159,378,700)	(153,248,750)	(159,378,700)	(153,248,750)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(2,813,793)	(1,207,806,680)	(2,813,793)	(1,207,806,680)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ	1,891,884	12,517,946	2,263,311	12,595,162
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	41,400,008	28,882,062	40,012,334	27,417,172
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	43,291,892	41,400,008	42,275,645	40,012,334
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม				
รายการที่ไม่ใช่เงินสดประกอบด้วย				
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า	1,121,461	-	1,121,461	-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท เอส ชาร์เตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือให้บริการสินเชื้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่อยู่ตามที่ตั้งทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที่ เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีสาขา 8 สาขาในจังหวัดชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง นครราชสีมา ปราจีนบุรี จันทบุรี และบุรีรัมย์ (2564: 8 สาขา)

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลายภาคส่วนไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำมาซึ่งความไม่แน่นอนและอาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดในอนาคตของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของบริษัทฯติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าว และประเมินผลกระทบทางการเงินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประเมินการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

2.1 เกณฑ์ในการจัดทำงานการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯ ใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้น โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

2.2 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินรวม

- ก) งบการเงินรวมนี้ได้จัดทำขึ้น โดยรวมงบการเงินของบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และบริษัท มดเอส จำกัด (“บริษัทย่อย”) ซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทยและดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน โดยบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 90
- ข) บริษัทฯจะถือว่ามี การควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือถือเป็นบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิ ได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อำนาจในการสั่งการ กิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
- ค) บริษัทฯนำงบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอำนาจในการควบคุมบริษัทย่อยนั้นจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
- ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้น โดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ
- จ) ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบริษัท รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
- ฉ) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม คือ จำนวนกำไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ บริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 เกณฑ์ในการจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจำนวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้งานมาตรฐาน

การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่อ งบการเงินของกลุ่มบริษัท

3.2 แนวปฏิบัติทางการบัญชี

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว และให้เป็นทางเลือกกับทุกกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) โดยมีการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ดังกล่าวระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง

ภายใต้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ บริษัทฯจะสามารถเลือกปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของ ธปท. ที่ ธปท.ผนส2.ว. 802/2564 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (มาตรการแก้หนี้ที่ยั่งยืน) ซึ่งสามารถจำแนกตามวิธีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

1. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยกำหนดเงื่อนไขในการช่วยลดภาระการจ่ายชำระหนี้ของลูกหนี้ที่มากกว่าการขยายระยะเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะนี้จะมีทางเลือกสำหรับบริษัทฯ ในการใช้มาตรการผ่อนปรนชั่วคราวทางบัญชีสำหรับการจัดชั้นและการกันเงินสำรอง (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 1) โดย
 - จัดชั้นลูกหนี้ที่ยังไม่ด้อยคุณภาพ (Non-NPL) เป็นชั้นที่ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Performing หรือ Stage 1) ได้ทันที หากมีการระบุรายละเอียดและเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ในข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ไว้ชัดเจน และพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้
 - จัดชั้นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพ (NPL) เป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ หากลูกหนี้สามารถชำระเงินตามสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ใหม่ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 3 งวดการชำระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
 - การให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นเงินทุนหรือเพื่อเสริมสภาพคล่องให้ลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สามารถจัดเงินให้สินเชื่อส่วนเพิ่มเป็นชั้น Performing หรือ Stage 1 ได้ทันที หากพิจารณาแล้วเห็นว่าลูกหนี้สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายชำระหนี้ตามข้อตกลงหรือสัญญาใหม่ได้
 - จัดชั้นลูกหนี้เป็นชั้นที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (Under-performing หรือ Stage 2) โดยพิจารณาเฉพาะจากจำนวนวันค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยที่เกินกว่า 30 วัน หรือ 1 เดือน นับแต่วันถึงกำหนดชำระตามสัญญาหรือข้อตกลง

- ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงใหม่เป็นอัตราคิดคำนวณมูลค่าปัจจุบันของสินเชื่อที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ได้ หากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิมไม่สะท้อนประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับจากสินเชื่อนั้นแล้ว

2. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่ลูกหนี้โดยการขยายระยะเวลาเพียงอย่างเดียว เช่น การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ การให้ระยะเวลาปลอดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย (Grace period) หรือการปรับลักษณะของหนี้จากหนี้ระยะสั้นเป็นหนี้ระยะยาว การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในลักษณะนี้ บริษัทฯจะต้องถือปฏิบัติการจัดชั้นและการกันเงินสำรองตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง (การให้ความช่วยเหลือรูปแบบที่ 2) แต่ยังคงสามารถนำแนวทางการพิจารณาการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตตามเอกสารแนบของหนังสือเวียนของ ธปท.ที่ ธปท.ผนส2.ว. 802/2564 นี้ มาใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดชั้นเป็นชั้น Under-performing หรือ Stage 2 ได้

3.3 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทเชื่อว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัท

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

4.1 การรับรู้รายได้

ก) รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อ

บริษัทฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากการให้สินเชื่อตามเกณฑ์คงค้างตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective interest method) ตลอดระยะเวลาของสัญญา โดยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง คือ อัตราที่ใช้คิดลดประมาณการเงินสดรับในอนาคตตลอดอายุที่คาดไว้ของเครื่องมือทางการเงิน หรือในช่วงเวลาที่สั้นกว่าแล้วแต่ความเหมาะสมเพื่อให้ได้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคำนวณโดยคำนึงถึงส่วนลดหรือส่วนเกินในการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และค่าธรรมเนียมตลอดจนต้นทุนที่เป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ข) รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

ค) รายได้จากค่าปรับล่าช้า

รายได้จากค่าปรับล่าช้ารับรู้เป็นรายได้ตามจำนวนที่ได้รับจริง

4.2 การรับรู้ค่าใช้จ่าย

ก) ดอกเบี้ยจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

ข) ค่าขายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ

บริษัทรับรู้ค่าขายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ โดยการบันทึกส่วนทยอยรับรู้ตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงหักจากรายได้ดอกเบี้ยให้เช่าซื้อตลอดอายุของสัญญาเช่าซื้อ เพื่อให้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของสัญญา

รายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อหรือตัดบัญชีแสดงสุทธิจากค่าขายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อ

4.3 เครื่องมือทางการเงิน

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน

กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกต้นทุนการทำรายการเฉพาะในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย์ทางการเงิน

กลุ่มบริษัทจัดประเภทรายการสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือด้วยมูลค่ายุติธรรมตาม โมเดลธุรกิจ (Business model) ของบริษัทฯ ในการจัดการสินทรัพย์ทางการเงินและตามลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินนั้น โดยบริษัทฯ จัดประเภทเป็น:

- **สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย** เมื่อเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อในการถือครองตาม โมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และข้อกำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดซึ่งเป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด ซึ่งสินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)

- สิทธิประโยชน์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน เมื่อถือครองตาม โมเดลธุรกิจที่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา หรือข้อกำหนดตามสัญญาของสิทธิประโยชน์ทางการเงิน ทำให้เกิดกระแสเงินสดที่ไม่ได้เป็นการจ่ายชำระเพียงเงินต้นและดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่กำหนด สิทธิประโยชน์ทางการเงินเหล่านี้วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม กำไรหรือขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม และกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการขาย จะถูกรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนและผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน

หนี้สินทางการเงิน

ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกสำหรับหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการทำรายการ และจัดประเภทหนี้สินทางการเงินเป็นหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริง ทั้งนี้ ผลกำไรและขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการหนี้สินทางการเงินและการตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน โดยการคำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจำหน่ายคำนึงถึงค่าธรรมเนียมหรือต้นทุนที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงนั้นด้วย ทั้งนี้ ค่าตัดจำหน่ายตามวิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทางการเงินในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การตัดรายการเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชี เมื่อสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้นได้สิ้นสุดลง หรือได้มีการโอนสิทธิที่จะได้รับกระแสเงินสดของสิทธิประโยชน์นั้น รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสิทธิประโยชน์นั้น หรือมีการโอนการควบคุมในสิทธิประโยชน์นั้น

กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หรือมีการสิ้นสุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเงินที่มีอยู่ให้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึ่งมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างหนี้สินเดิมและหนี้สินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

การหักกลบของเครื่องมือทางการเงิน

สิทธิประโยชน์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินจะนำมาหักกลบกัน และแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเงิน ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับใช้ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วในการหักกลบจำนวนเงินที่รับรู้ และกิจการมีความตั้งใจที่จะชำระด้วยยอดสุทธิ หรือตั้งใจที่จะรับสิทธิประโยชน์และชำระหนี้สินพร้อมกัน

4.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้

4.5 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้คอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อหรือตัดบัญชี ซึ่งแสดงสุทธิจากค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อหรือตัดบัญชี และค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแสดงเป็นรายการหักจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

4.6 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified Approach) โดยบริษัทฯ พิจารณาจากโมเดลธุรกิจ (Business model) และข้อมูลประสบการณ์ในอดีตของธุรกิจ ตามสมมติฐานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมาณกระแสเงินสดอย่างเหมาะสมตามสถานะเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทั้งในปัจจุบันและคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะทบทวนประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวอย่างน้อยทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และบริษัทฯ จัดชั้นลูกหนี้ตามลักษณะความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยคำนึงถึงความเกี่ยวเนื่องของกระแสเงินสดรับของลูกหนี้เป็นรายสัญญาตามวันที่ค้างชำระและวันครบกำหนดอายุสัญญา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณากันสำรองเพิ่มเติม โดยคำนึงถึงผลสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติมด้วย

4.7 สินทรัพย์รอการขาย

สินทรัพย์รอการขายเป็นสินทรัพย์ซึ่งยึดมาจากลูกหนี้เช่าซื้อและแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า หักด้วยค่าเพื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายจะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อจำหน่าย

ขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

4.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเพื่อการค้าย้ายของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้

อาคาร	20 ปี	วิธีเส้นตรง
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	5 ปี	วิธีเส้นตรง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	3 - 10 ปี	วิธีผลรวมจำนวนปี
ยานพาหนะ	5 ปี	วิธีผลรวมจำนวนปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและทรัพย์สินระหว่างก่อสร้าง

กลุ่มบริษัทตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชีเมื่อจำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกำไรหรือขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อกฎบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

4.10 สัญญาเช่า

ณ วันเริ่มต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่า ก็ต่อเมื่อสัญญานั้นมีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุได้สำหรับช่วงเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิ่งตอบแทน

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการบัญชีเดียวสำหรับการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าที่สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล (วันที่สินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจำนวนเงินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรู้เริ่มแรก ต้นทุนทางตรงเริ่มแรกที่เกิดขึ้น จำนวนเงินที่จ่ายชำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล และหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่ได้รับ

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้คำนวณจากราคาทุน โดยวิธีเส้นตรงตามอายุสัญญาเช่าหรืออายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้

ที่ดิน	15 ปี
อาคาร	1 - 5 ปี
อุปกรณ์	3 - 4 ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบริษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหรือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าว ได้รวมถึงการใช้สิทธิเลือกซื้อ ค่าเสื่อมราคาจะคำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์

สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในงบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงที่หักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรที่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตรา จำนวนเงินที่คาดว่าจะจ่ายภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซื้อซึ่งมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธินั้น และการจ่ายค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเช่าผันแปรที่ไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายชำระนั้น ได้เกิดขึ้น

กลุ่มบริษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหรืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัท หลังจากวันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่าและลดลงจากการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่าตามบัญชีของหนี้สินตามสัญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่าใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หรือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซื้อสินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่า

สัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่านับตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล หรือสัญญาเช่าซึ่งสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่ำ จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกลุ่มบริษัทจะทำการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบริษัทหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า

กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

กลุ่มบริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม และเงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท เงินที่กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

กลุ่มบริษัทมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุ่มบริษัทถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำหรับพนักงาน

กลุ่มบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้บริหารของกลุ่มบริษัทได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

4.13 ประมาณการหนีสิน

กลุ่มบริษัทจะบันทึกประมาณการหนีสินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบริษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

4.14 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจำนวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำนวณจากกำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กลุ่มบริษัทบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการแต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจำนวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี

กลุ่มบริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวหากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะไม่มีกำไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์

กลุ่มบริษัทจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น

4.15 ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ เช่น สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความเสี่ยงผันผวนของอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทรับรู้มูลค่าเริ่มแรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ทำสัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู้การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของกำไรหรือขาดทุน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเงินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์

กลุ่มบริษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ที่มีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน หรือหนี้สินหมุนเวียน

4.16 การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่น โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ ใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯ จะประเมินความจำเป็นในการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ

ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจำนวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

5.1 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ โดยบริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจในการประเมินสถานการณ์ทางการเงินของลูกหนี้ รวมถึงการนำข้อมูลที่มีการคาดการณ์ไปในอนาคตมาใช้ในการประมาณการค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การประมาณการมีตัวแปรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ประมาณการไว้

5.2 ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย

ในการประมาณค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสินทรัพย์รอการขายแต่ละรายการ โดยคำนึงถึงการวิเคราะห์มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ การประมาณการจากข้อมูลสถิติจากการขายในอดีต อายุของสินทรัพย์รอการขายคงค้างและสถานะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

5.3 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา

ในการคำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องทำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์นั้น

5.4 สัญญาเช่า

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า

การกำหนดอายุสัญญาเช่าที่มีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า

ในการกำหนดอายุสัญญาเช่า ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินว่ากลุ่มบริษัทมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ที่จะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่าโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ทำให้เกิดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจสำหรับกลุ่มบริษัทในการใช้หรือไม่ใช้สิทธิเลือกนั้น

การกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่ม

กลุ่มบริษัทไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า ดังนั้น ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษัทในการคิดลดหนี้สินตามสัญญาเช่า โดยอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ยที่กลุ่มบริษัทจะต้องจ่ายในการกู้ยืมเงินที่จำเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่คล้ายคลึง โดยมีระยะเวลาการกู้ยืมและหลักประกันที่คล้ายคลึง

กลุ่มบริษัทในฐานะผู้ให้เช่า

การจัดประเภทของสัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

5.5 สิทธิประโยชน์เงินได้รอกการตัดบัญชี

บริษัทฯ จะรับรู้สิทธิประโยชน์เงินได้รอกการตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ก่อนข้างแม้ว่าบริษัทฯ จะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯ ควรรับรู้จำนวนสิทธิประโยชน์เงินได้รอกการตัดบัญชีเป็นจำนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.6 ผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจางานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราสมณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน เป็นต้น

5.7 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำนึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการคำนวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	811,832	807,132	801,700	797,000
เงินฝากธนาคาร	42,480,060	40,592,876	41,473,945	39,215,334
รวม	43,291,892	41,400,008	42,275,645	40,012,334

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำมีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.15 ถึง 0.40 ต่อปี (2564: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี) ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารกำหนด

7. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ มีระยะเวลาตามสัญญาโดยประมาณ 12 ถึง 60 งวด โดยมีกำหนดการจ่ายค่างวดเท่ากันทุกงวดและคิดดอกเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญา ซึ่งลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแบ่งตามระยะเวลาการครบกำหนดชำระตามสัญญาได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	2565						
	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินสองปี แต่ไม่เกินสามปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินสามปี แต่ไม่เกินสี่ปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินสี่ปี แต่ไม่เกินห้าปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินห้าปี	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	4,641,859,500	2,454,167,164	1,064,260,008	205,867,017	9,946,917	-	8,376,100,606
หัก: ดอกผลเช่าซื้อรอดักบัญชี ⁽¹⁾	(1,182,894,176)	(494,940,813)	(134,238,095)	(17,590,710)	(391,601)	-	(1,830,055,395)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา	3,458,965,324	1,959,226,351	930,021,913	188,276,307	9,555,316	-	6,546,045,211
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(490,027,370)	(224,471,142)	(128,244,057)	(27,414,206)	(1,373,812)	-	(871,530,587)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	2,968,937,954	1,734,755,209	801,777,856	160,862,101	8,181,504	-	5,674,514,624

(1) สุทธิจากคำนวณหนี้และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอดักจ่าย

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	2564						
	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินหนึ่งปี แต่ไม่เกินสองปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินสองปี แต่ไม่เกินสามปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินสามปี แต่ไม่เกินสี่ปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินสี่ปี แต่ไม่เกินห้าปี	ส่วนที่ถึงกำหนดชำระเกินห้าปี	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	4,789,408,230	2,265,799,324	778,113,492	41,494,182	6,020,076	-	7,880,835,304
หัก: ดอกผลเช่าซื้อรอดักบัญชี ⁽¹⁾	(1,311,949,670)	(474,556,360)	(88,724,233)	4,261,480	(70,575)	-	(1,871,039,358)
มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ลูกหนี้ต้องจ่ายตามสัญญา	3,477,458,560	1,791,242,964	689,389,259	45,755,662	5,949,501	-	6,009,795,946
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	(547,680,775)	(170,314,683)	(83,987,031)	(5,256,226)	(741,695)	-	(807,980,410)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ	2,929,777,785	1,620,928,281	605,402,228	40,499,436	5,207,806	-	5,201,815,536

(1) สุทธิจากคำนวณหนี้และค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอดักจ่าย

7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (สุทธิจากดอกผลเช่าซื้อรอดักบัญชี) และค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จำแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

ระยะเวลาค้างชำระ	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ยอดลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ		ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	
	2565	2564	2565	2564
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ถึงค้างชำระ				
ไม่เกิน 2 เดือน	5,982,864,426	5,327,291,037	626,313,997	447,841,001
มากกว่า 2 เดือน แต่ไม่ถึง 4 เดือน	220,546,037	233,390,627	12,492,182	5,110,315
ตั้งแต่ 4 เดือน แต่ไม่ถึง 6 เดือน	118,713,536	96,523,982	8,803,196	2,438,794
ตั้งแต่ 6 เดือน รวมลูกหนี้ที่ครบกำหนดอายุตามสัญญา	223,921,212	352,590,300	223,921,212	352,590,300
รวม	6,546,045,211	6,009,795,946	871,530,587	807,980,410

7.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้โอนสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (ก่อนหักดอกเบี้ยเช่าซื้อ รอดตัดบัญชี) จำนวน 580 ล้านบาท (2564: 699 ล้านบาท) เพื่อค้ำประกันบางวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก ธนาคารพาณิชย์ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

7.4 ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อเป็นดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	807,980,410	880,139,515
บวก: ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างปี	692,639,391	741,192,670
หัก: หนี้สูญตัดบัญชี	(629,089,214)	(813,351,775)
ยอดคงเหลือปลายปี	871,530,587	807,980,410

8. สินทรัพย์รอการขาย

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สินทรัพย์รอการขาย - ราคาทุน	34,379,441	23,444,541
หัก: ค่าเพื่อการด้อยค่า	(11,883,420)	(7,189,181)
สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ	22,496,021	16,255,360

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
ลูกหนี้เงินตรงจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม	22,928,078	27,313,131	22,928,078	27,313,131
ลูกหนี้อื่น - ขายสินทรัพย์รอการขาย	706,168	2,294,811	706,168	2,294,811
ลูกหนี้กรมสรรพากร	6,522,765	2,766,996	6,522,765	2,766,996
รายได้ค้างรับอื่น ๆ	6,010,157	3,986,538	6,010,157	3,986,538
อื่น ๆ	7,772,913	3,297,021	8,052,968	3,148,943
รวม	43,940,081	39,658,497	44,220,136	39,510,419

10. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันจำนวน 1.81 ล้านบาท และ 1.50 ล้านบาท ตามลำดับ ที่ได้นำไปวางไว้กับธนาคารพาณิชย์เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28.1 เงินค้ำประกันการทำงานของพนักงานและเงินค้ำประกันผู้รับเหมาอีกรอ

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท	(หน่วย: บาท)					
	ทุนเรียกชำระแล้ว		สัดส่วนเงินลงทุน		ราคาทุน	
	2565	2564	2565	2564	2565	2564
			(ร้อยละ)	(ร้อยละ)		
บริษัท มคเอส จำกัด	1,000,000	1,000,000	90	90	1,327,690	1,327,690

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
มูลค่าสุทธิตามบัญชี	2565	2564	2565	2564
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	88,337,085	93,785,736	88,093,869	93,377,270
สินทรัพย์สิทธิการเช่า (หมายเหตุ 17)	10,173,332	11,163,304	10,173,332	11,163,304
รวม	98,510,417	104,949,040	98,267,201	104,540,574

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564
สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม						รวม
	ที่ดิน	อาคารและ	เครื่องตกแต่ง	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ทรัพย์สิน	
		ส่วนปรับปรุง อาคาร	และเครื่องใช้ สำนักงาน			ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2564	51,120,289	43,386,192	18,297,849	14,291,086	18,798,892	100,000	145,994,308
ซื้อเพิ่ม	3,136,000	291,415	952,855	2,444,761	5,232,699	-	12,057,730
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(53,606)	(91,311)	(5,699,907)	-	(5,844,824)
31 ธันวาคม 2564	54,256,289	43,677,607	19,197,098	16,644,536	18,331,684	100,000	152,207,214
ซื้อเพิ่ม	-	-	321,295	1,759,773	-	-	2,081,068
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(145,737)	(262,609)	-	-	(408,346)
31 ธันวาคม 2565	54,256,289	43,677,607	19,372,656	18,141,700	18,331,684	100,000	153,879,936
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2564	-	13,254,940	15,046,169	10,868,966	16,774,854	-	55,944,929
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,191,254	1,520,775	1,821,603	2,778,498	-	8,312,130
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(49,658)	(91,167)	(5,694,756)	-	(5,835,581)
31 ธันวาคม 2564	-	15,446,194	16,517,286	12,599,402	13,858,596	-	58,421,478
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,136,631	1,112,945	2,057,206	2,116,673	-	7,423,455
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(39,644)	(262,438)	-	-	(302,082)
31 ธันวาคม 2565	-	17,582,825	17,590,587	14,394,170	15,975,269	-	65,542,851
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2564	54,256,289	28,231,413	2,679,812	4,045,134	4,473,088	100,000	93,785,736
31 ธันวาคม 2565	54,256,289	26,094,782	1,782,069	3,747,530	2,356,415	100,000	88,337,085
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							
2564							8,312,130
2565							7,423,455

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						รวม
	ที่ดิน	อาคารและ	เครื่องตกแต่ง	คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์	ยานพาหนะ	ทรัพย์สิน	
		ส่วนปรับปรุง อาคาร	และเครื่องใช้ สำนักงาน			ระหว่าง ก่อสร้าง	
ราคาทุน							
1 มกราคม 2564	51,120,289	43,386,192	17,739,958	13,631,844	18,798,892	100,000	144,777,175
ซื้อเพิ่ม	3,136,000	291,415	740,197	2,277,123	5,232,699	-	11,677,434
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(53,606)	(91,311)	(5,699,907)	-	(5,844,824)
31 ธันวาคม 2564	54,256,289	43,677,607	18,426,549	15,817,656	18,331,684	100,000	150,609,785
ซื้อเพิ่ม	-	-	320,557	1,757,131	-	-	2,077,688
จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(145,737)	(255,600)	-	-	(401,337)
31 ธันวาคม 2565	54,256,289	43,677,607	18,601,369	17,319,187	18,331,684	100,000	152,286,136
ค่าเสื่อมราคาสะสม							
1 มกราคม 2564	-	13,254,940	14,790,078	10,310,873	16,774,854	-	55,130,745
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,191,254	1,306,307	1,661,292	2,778,498	-	7,937,351
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(49,658)	(91,167)	(5,694,756)	-	(5,835,581)
31 ธันวาคม 2564	-	15,446,194	16,046,727	11,880,998	13,858,596	-	57,232,515
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	-	2,196,031	968,348	1,973,776	2,116,673	-	7,254,828
ค่าเสื่อมราคาสำหรับส่วนที่ จำหน่าย/ตัดจำหน่าย	-	-	(39,644)	(255,432)	-	-	(295,076)
31 ธันวาคม 2565	-	17,642,225	16,975,431	13,599,342	15,975,269	-	64,192,267
มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
31 ธันวาคม 2564	54,256,289	28,231,413	2,379,822	3,936,658	4,473,088	100,000	93,377,270
31 ธันวาคม 2565	54,256,289	26,035,382	1,625,938	3,719,845	2,356,415	100,000	88,093,869
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี (รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร)							
2564							7,937,351
2565							7,254,828

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะจำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำนวนเงินประมาณ 32 ล้านบาท (2564: 28 ล้านบาท)

13. สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี/ค่าใช้จ่ายภายใต้

13.1 สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชีและหนี้สินภายใต้การตัดบัญชี ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี		
ค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	174,306,117	161,596,082
ค่าเพื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย	2,376,684	1,437,836
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	4,630,270	4,328,292
รายได้รับล่วงหน้าค่าเบี้ยประกันภัย	9,432,817	7,351,995
อื่น ๆ	729,586	2,009,306
รวม	191,475,474	176,723,511
หนี้สินภายใต้การตัดบัญชี		
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ	52,457,809	21,277,687
ค่าธรรมเนียมเงินกู้รอตัดจ่าย	478,364	2,488,246
ค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายหุ้นกู้	-	766,698
รวม	52,936,173	24,532,631
สินทรัพย์ภายใต้การตัดบัญชี - สุทธิ	138,539,301	152,190,880

13.2 ค่าใช้จ่ายภายใต้

ค่าใช้จ่ายภายใต้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ภายใต้ปัจจุบัน:		
ภายใต้คืนบุคคล	74,718,276	82,612,084
ภายใต้การตัดบัญชี:		
ภายใต้การตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและ		
การกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว	13,400,481	17,059,508
ค่าใช้จ่ายภายใต้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	88,118,757	99,671,592

จำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(251,098)	(377,008)

รายการกระทบยอดระหว่างกำไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	439,783,135	499,675,221	440,471,488	499,417,627
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20	ร้อยละ 20
กำไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี	87,956,627	99,935,044	88,094,298	99,883,525
ผลกระทบทางภาษีของค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้	162,130	(263,452)	24,459	(211,933)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	88,118,757	99,671,592	88,118,757	99,671,592

14. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	(หน่วย: บาท)	
		งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2565	2564
ตัวสัญญาใช้เงิน	4.00 - 4.40	293,491,233	238,900,000

ตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวจะครบกำหนดจ่ายคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกวันสิ้นเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีวงเงินกู้สินเชื่อบริษัทฯ ที่ยังไม่เบิกใช้จำนวน 107 ล้านบาท

15. เงินกู้ยืมระยะสั้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมในรูปตั๋วแลกเงินสุทธิจากส่วนลดจำนวน 387 ล้านบาท ซึ่งเป็นตั๋วชนิดระบุชื่อ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อายุไม่เกิน 183 วันนับจากวันที่ออกตั๋ว ครอบคลุมในเดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2566 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.14 ถึง 3.50 ต่อปี (2564: 486 ล้านบาท ซึ่งเป็นตั๋วชนิดระบุชื่อ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ อายุไม่เกิน 270 วันนับจากออกตั๋ว ครอบคลุมในเดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2565 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.14 ถึง 3.25 ต่อปี)

16. เงินกู้ยืมระยะยาว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เงินกู้ยืมระยะยาวซึ่งบริษัทฯได้รับจากสถาบันการเงินในประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)					
				งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
วงเงินที่	เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	เงื่อนไขการชำระคืน	2565	2564
1	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557	MLR - 2.63	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ในจำนวนที่เท่ากัน รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันสุดท้ายของเดือนที่เบิกเงินกู้	626,658,334	538,669,786
2	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562	4.4	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ในจำนวนที่เท่ากัน รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันสุดท้ายของเดือนที่เบิกเงินกู้	-	116,274,877
3	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 11 กันยายน 2562	THBFIX6M + 1.65	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของ เดือนที่เบิกเงินกู้	7,400,000	164,460,000
4	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563	4.4	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ในจำนวนที่เท่ากัน รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันสุดท้ายของเดือนที่เบิกเงินกู้	132,593,807	395,153,251
5.1	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563	THBFIX6M + 2.20	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ รวมยี่สิบสี่งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของ เดือนที่เบิกเงินกู้	37,500,000	262,500,000
5.2	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563	3.7 (2564: THBFIX6M + 2.20)	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ รวมยี่สิบสี่งวด โดยเริ่มชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของ เดือนที่เบิกเงินกู้	75,000,000	-
6	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564	4.4	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ในจำนวนที่เท่ากัน รวมสามสิบงวด โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันสุดท้ายของเดือนที่เบิกเงินกู้	435,084,706	192,381,911

(หน่วย: บาท)

วงเงินที่	เงินกู้	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	เงื่อนไขการชำระคืน	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
				2565	2564
7	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2565	4.4	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ในจำนวนที่เท่ากัน รวมยี่สิบสี่งวด โดยเริ่มชำระงวดแรก ในวันสุดท้ายของเดือนถัดจากเดือนที่ เบิกเงินกู้	143,750,000	-
8	สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565	MLR - 1.56	ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ ในจำนวนที่เท่ากัน รวมไม่เกินสามสิบหกงวด โดยเริ่ม ชำระงวดแรกในวันสุดท้ายของเดือน ถัดจากเดือนที่เบิกเงินกู้	429,671,379	-
รวม				1,887,658,226	1,669,439,825
หัก: ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมรอตัดบัญชี				(3,041,947)	(4,483,613)
เงินกู้ยืมระยะยาว				1,884,616,279	1,664,956,212
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				(1,110,191,489)	(1,167,778,655)
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				774,424,790	497,177,557

ภายใต้สัญญาเงินกู้ยืมข้างต้น บริษัทฯมีภาระต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเงินกู้ยืมแต่ละฉบับ อาทิเช่น การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น การดำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าซื้อที่ค้างชำระเกิน 3 เดือนต่อผู้ถือหุ้นเข้าซื้อทั้งหมด การดำรงอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนต่อหนี้เงินกู้ การค้ำประกัน โดยการโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาเข้าซื้อและทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามหนังสือแจ้งจากธนาคารพาณิชย์ หรือการจำหน่ายหุ้นของบริษัทฯส่วนที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมวงเงินที่ 3, 5.1 และ 5.2 จำนวน 120 ล้านบาท กับธนาคารผู้ให้กู้ยืมเงินคงค้าง โดยเปลี่ยนดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมจากอัตราดอกเบี้ยลอยตัวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ยืม และวงเงินที่ 5.2 จำนวน 75 ล้านบาท กับธนาคารผู้ให้กู้ยืมเงินคงค้าง โดยเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของวงเงินกู้ยืมจากอัตราคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตลอดระยะเวลาการกู้ยืม ซึ่งสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะทยอยครบกำหนดภายในปี 2566 เช่นเดียวกับเงื่อนไขการจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม (2564: บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมวงเงินที่ 3 และ 5.1 จำนวน 427 ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังมิได้เบิกใช้จำนวน 1,508 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	1,669,439,825	2,497,850,118
บวก: กู้เพิ่มในระหว่างปี	1,631,000,000	1,036,000,000
หัก: จ่ายคืนเงินกู้ในระหว่างปี	(1,412,781,599)	(1,864,410,293)
ยอดคงเหลือปลายปี	1,887,658,226	1,669,439,825

17. สัญญาเช่า

บริษัทฯ ทำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยมีอายุสัญญาเช่าระหว่าง 1 ถึง 15 ปี

ก) สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์	รวม
1 มกราคม 2564	9,448,850	1,443,684	1,921,690	12,814,224
เพิ่มขึ้น	-	344,047	-	344,047
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(678,959)	(696,181)	(619,827)	(1,994,967)
31 ธันวาคม 2564	8,769,891	1,091,550	1,301,863	11,163,304
เพิ่มขึ้น	-	1,000,482	120,979	1,121,461
ตัดจำหน่าย - สุทธิ	-	(153,267)	-	(153,267)
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	(678,959)	(659,741)	(619,466)	(1,958,166)
31 ธันวาคม 2565	8,090,932	1,279,024	803,376	10,173,332

ข) หนี้สินตามสัญญาเช่า

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
จำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า	10,853,912	11,834,406
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดบัญชี	(315,628)	(344,289)
รวม	10,538,284	11,490,117
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	(1,869,031)	(1,891,252)
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,669,253	9,598,865

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ยอดคงเหลือต้นปี	11,490,117	13,000,154
เพิ่มขึ้น	1,121,461	344,047
ดอกเบี้ยที่รับรู้	129,596	166,937
ตัดจำหน่าย	(162,645)	-
จ่ายค่าเช่า	(2,040,245)	(2,021,021)
ยอดคงเหลือปลายปี	10,538,284	11,490,117

การวิเคราะห์การครบกำหนดของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุข้อ 29.2.3 ภายใต้หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รับรู้ในส่วนของกำไรหรือขาดทุน

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	1,958,166	1,994,967
ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่า	127,776	164,830
รวม	2,085,942	2,159,797

ง) อื่น ๆ

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2.04 ล้านบาท (2564: 2.02 ล้านบาท)

18. สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี	21,641,457	20,368,986
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน:		
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน	2,156,884	2,786,496
ต้นทุนคอกเบี้ย	608,499	371,014
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:		
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย		
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน	(772,411)	(1,437,536)
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงตามประสบการณ์	(483,079)	(447,503)
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี	23,151,350	21,641,457

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของบริษัทฯ ประมาณ 21.22 ปี (2564: 21.41 ปี) และบริษัทฯ คาดว่าจะไม่มีภาระต้องจ่ายชำระผลประโยชน์ระยะยาวให้แก่พนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า

สมมติฐานที่สำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ร้อยละต่อปี)

	งบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
อัตราคิดลด	3.42	2.81
อัตราการขึ้นเงินเดือน	6.50	6.50
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	11.65	10.88

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2565			
	อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1		อัตราลดลงร้อยละ 1	
อัตราคิดลด	หนี้สินลดลง	962,749	หนี้สินเพิ่มขึ้น	1,100,333
อัตรารายรับเงินเดือน	หนี้สินเพิ่มขึ้น	1,005,916	หนี้สินลดลง	944,952
อัตรารายเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	หนี้สินลดลง	863,745	หนี้สินเพิ่มขึ้น	1,001,797

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ			
	2564			
	อัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 1		อัตราลดลงร้อยละ 1	
อัตราคิดลด	หนี้สินลดลง	1,035,790	หนี้สินเพิ่มขึ้น	1,195,843
อัตรารายรับเงินเดือน	หนี้สินเพิ่มขึ้น	1,139,909	หนี้สินลดลง	1,011,145
อัตรารายเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน	หนี้สินลดลง	952,053	หนี้สินเพิ่มขึ้น	1,110,922

19. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สำคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ โดยบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่รายงาน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.87:1 (2564: 0.83:1)

20. สำรองตามกฎหมาย

ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว

21. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแบ่งตามลักษณะสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)			
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่น				
ของพนักงาน	156,030,239	161,772,711	147,774,313	153,996,472
ค่าเบี้ยประกันภัย	75,273,308	90,903,068	75,273,308	90,903,068
อาคารเสตมปีและไปรษณียากร	11,578,751	10,963,766	11,577,982	10,963,430
ค่าใช้จ่ายในการติดตาม	12,293,189	12,938,637	20,955,449	21,610,618
ค่าเสื่อมราคา	9,381,621	10,307,097	9,212,994	9,932,318
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานทะเบียน	4,177,034	9,066,783	4,177,034	9,066,783
ค่าสาธารณูปโภค	5,854,147	5,538,364	5,370,100	5,029,702
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดประจำสำนักงาน	2,496,720	2,169,678	2,492,830	2,150,812

22. ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย

ขาดทุนจากการด้อยค่าและจำหน่ายสินทรัพย์รอการขายสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 แสดงได้ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขาย (โอนกลับ)	4,694,239	(7,236,215)
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย	85,368,008	143,197,512
รวม	90,062,247	135,961,297

23. กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกำไรขาดทุนเบ็ดเตล็ดอื่น) ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

24. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ และพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2565 บริษัทฯ รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจำนวน 2.85 ล้านบาท (2564: 2.73 ล้านบาท)

25. รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้นซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	ชื่อกิจการ		ความสัมพันธ์		
	บริษัท มดเอส จำกัด		บริษัทย่อย		
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		นโยบายการกำหนดราคา
	2565	2564	2565	2564	
(หน่วย: บาท)					
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย</u>					
รายได้จากการให้บริการ	-	-	-	24,700	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ค่าบริการจ่าย	-	-	8,663,366	8,683,843	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
<u>รายการธุรกิจกับกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน</u>					
ดอกเบี้ยจ่าย	-	1,370,082	-	1,370,082	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ค่าธรรมเนียมหุ้นผู้ถือหุ้นนำ	-	121,515	-	121,515	ตามอัตราที่ตกลงในสัญญา
ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดังนี้					
(หน่วย: บาท)					
	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2565	2564	
<u>บริษัทย่อย</u>					
เจ้าหนี้ค่าบริการ	-	-	814,000	758,500	

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
ผลประโยชน์ระยะสั้น	17,175,797	17,932,198
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	1,102,142	1,366,900
รวม	<u>18,277,939</u>	<u>19,299,098</u>

26. เงินปันผล

เงินปันผล	อนุมัติโดย	เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565	98.08	0.16
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดเก้าเดือนแรกสำหรับ ปี 2565	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565	61.30	0.10
		<u>159.38</u>	
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564	91.95	0.15
เงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงาน สำหรับงวดเก้าเดือนแรกสำหรับ ปี 2564	ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564	61.30	0.10
		<u>153.25</u>	

27. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในส่วนงานดำเนินงานที่รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และดำเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุด (กรรมการผู้จัดการ) ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกำไรหรือขาดทุนจากการดำเนินงานในงบการเงิน ดังนั้น รายได้ กำไรจากการดำเนินงานและสินทรัพย์ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในงบการเงินจึงถือเป็นการรายงาน

ตามส่วนงานดำเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แล้ว นอกจากนี้ ในปี 2565 และ 2564 บริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ

28. ภาระผูกพัน

28.1 การค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 10,000 บาท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการค้ำประกันการใช้ตู้ไปรษณีย์

28.2 โครงการพนักงานร่วมลงทุน

บริษัทฯ ได้มีโครงการพนักงานร่วมลงทุน (Employee Joint Investment Program: EJIP) ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการพนักงานของบริษัทฯ ที่สนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเก็บออมโดยการซื้อหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งสมาชิกต้องจ่ายเงินสะสมเข้าโครงการเป็นรายเดือน และบริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้กับสมาชิกเป็นรายเดือนในจำนวนเงินเทียบเท่ากับเงินสะสมแต่ไม่เกินร้อยละ 5 ถึง 7.5 ของฐานเงินเดือนพนักงานขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ทั้งนี้เงินสมทบรวมกันสูงสุดตลอดทั้งปีไม่เกินร้อยละ 60 ของฐานเงินเดือน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมหากพนักงานนั้นมีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยพิจารณาจากอายุงานของพนักงาน ซึ่งเงินที่บริษัทฯ จ่ายสมทบให้กับสมาชิกในโครงการได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุของโครงการในระหว่างปี 2564 แล้ว

28.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการ

บริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ปี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 บริษัทฯ มีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
จ่ายชำระ		
ภายใน 1 ปี	1,232,004	1,208,628

29. เครื่องมือทางการเงิน

29.1 ตราสารอนุพันธ์

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
หนี้สินตราสารอนุพันธ์		
หนี้สินตราสารอนุพันธ์ที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นเครื่องมือ ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง	350,758	5,984,135

29.2 วัตถุประสงค์และนโยบายการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

เครื่องมือทางการเงินที่สำคัญของกลุ่มบริษัท ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงดังนี้

29.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่เกี่ยวข้องกับ ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เงินฝากกับธนาคารและสถาบันการเงิน และเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ โดยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน ยกเว้นตราสารอนุพันธ์ ซึ่งได้เปิดเผยจำนวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทอาจต้องสูญเสียไว้ในหัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยใช้ นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเงินที่มีสาระสำคัญ และกลุ่มบริษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้ออย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของกลุ่มบริษัทเป็นการให้สินเชื่อแบบไม่กระจุกตัวสูง เนื่องจากกลุ่มบริษัทมีฐานลูกค้าจำนวนมาก

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้านเครดิตที่คล้ายคลึงกัน การคำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนึงถึงข้อมูลที่มีความสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ ที่มีอยู่ ณ วันที่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปัจจุบันและการคาดการณ์สถานะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทั่วไปกลุ่มบริษัทจะตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกจากบัญชี เมื่อกลุ่มบริษัทได้ติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ตามสมควรแก่กรณี โดยมีหลักฐานการติดตามทวงถามอย่างชัดเจนและไม่ได้รับชำระหนี้

ตราสารอนุพันธ์

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารอนุพันธ์ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตที่อยู่ในระดับสูงซึ่งประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ

ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงสูงสุดเป็นมูลค่าขั้นต้นของเครื่องมือทางการเงินโดยไม่คำนึงถึงหลักประกันและการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน ฐานะเปิดสูงสุดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต คือ มูลค่าตามบัญชีขั้นต้นก่อนหักค่าเพื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต มีดังนี้

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินรวม	
	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43,291,892	41,400,008
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,808,697	1,498,729
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	6,546,045,211	6,009,795,946
รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต	6,591,145,800	6,052,694,683

	(หน่วย: บาท)	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42,275,645	40,012,334
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,808,697	1,498,729
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	6,546,045,211	6,009,795,946
รวมฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต	6,590,129,553	6,051,307,009

การวิเคราะห์คุณภาพด้านเครดิต

ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาส่งผลให้กลุ่มบริษัทขาดทุน กลุ่มบริษัทกำหนดนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต โดยทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากข้อมูลของลูกค้า และติดตามสถานะของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

หลักประกันและการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ

กลุ่มบริษัทมีหลักประกันที่ถือไว้และการดำเนินการใด ๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ โดยรายละเอียดของฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีหลักประกันที่กลุ่มบริษัทถือไว้สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละประเภทมีดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ		
	ฐานะเปิดต่อความเสี่ยงที่มีหลักประกัน		ประเภทของหลักประกันหลัก
	2565	2564	
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	6,546,045,211	6,009,795,946	รถจักรยานยนต์

29.2.2 ความเสี่ยงด้านตลาด

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทอาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนและราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศและไม่มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ดังนั้น ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงมีเฉพาะความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้น กลุ่มบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยการปรับโครงสร้างและสัดส่วนการถือครองสินทรัพย์และหนี้สินที่มีระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ เงินฝากธนาคารที่มีภาวะค้ำประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว หนี้สินตามสัญญาเช่า และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยโดยกลุ่มบริษัทได้เข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยผันแปรเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่งอ้างอิงจากมูลค่าเงินต้นและอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดร่วมกันไว้ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสำหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถจำแนกตามวันที่ครบกำหนด หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม				
	2565				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
	มีระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	ภายใน 1 ปี			
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	9,765,466	33,526,426	43,291,892
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	2,968,937,954	2,705,576,670	-	-	5,674,514,624
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,322	-	1,797,375	-	1,808,697
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	293,491,233	-	-	-	293,491,233
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	40,755,070	40,755,070
เงินกู้ยืมระยะสั้น	387,496,391	-	-	-	387,496,391
เงินกู้ยืมระยะยาว	543,804,055	241,457,491	1,099,354,733	-	1,884,616,279
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,869,031	8,669,253	-	-	10,538,284
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	350,758	-	350,758

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2565				
	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
	มีระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่	ภายใน 1 ปี			
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	8,789,351	33,486,294	42,275,645
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	2,968,937,954	2,705,576,670	-	-	5,674,514,624
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,322	-	1,797,375	-	1,808,697
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	293,491,233	-	-	-	293,491,233
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	40,755,070	40,755,070
เงินกู้ยืมระยะสั้น	387,496,391	-	-	-	387,496,391
เงินกู้ยืมระยะยาว	543,804,055	241,457,491	1,099,354,733	-	1,884,616,279
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,869,031	8,669,253	-	-	10,538,284
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	350,758	-	350,758

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม					
2564					
รายการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
	มีระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี			
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	13,336,972	28,063,036	41,400,008
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	2,929,777,785	2,272,037,751	-	-	5,201,815,536
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,305	-	1,487,424	-	1,498,729
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	238,900,000	-	-	-	238,900,000
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	1,827,300	1,827,300
เงินกู้ยืมระยะสั้น	485,929,600	-	-	-	485,929,600
เงินกู้ยืมระยะยาว	455,745,435	244,588,725	964,622,052	-	1,664,956,212
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,891,252	9,598,865	-	-	11,490,117
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	5,984,135	-	5,984,135

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
2564					
รายการ	อัตราดอกเบี้ยคงที่		อัตราดอกเบี้ย ปรับขึ้นลง ตามราคาตลาด	ไม่มีอัตรา ดอกเบี้ย	รวม
	มีระยะเวลาครบกำหนด/ กำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่				
	ภายใน 1 ปี	1 ถึง 5 ปี			
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	-	-	11,989,430	28,022,904	40,012,334
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	2,929,777,785	2,272,037,751	-	-	5,201,815,536
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11,305	-	1,487,424	-	1,498,729
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	238,900,000	-	-	-	238,900,000
เจ้าหนี้การค้า	-	-	-	1,827,300	1,827,300
เงินกู้ยืมระยะสั้น	485,929,600	-	-	-	485,929,600
เงินกู้ยืมระยะยาว	455,745,435	244,588,725	964,622,052	-	1,664,956,212
หนี้สินตามสัญญาเช่า	1,891,252	9,598,865	-	-	11,490,117
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	-	-	5,984,135	-	5,984,135

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย เป็นการแสดงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปได้ต่อบำรุงรักษาทุนเบ็ดเสร็จและส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มบริษัท โดยกำหนดให้ตัวแปรอื่นคงที่ อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานของกลุ่มบริษัทส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญต่อบการเงิน

29.2.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่กลุ่มบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินได้เพียงพอตามความต้องการในเวลาที่เหมาะสมซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดให้มีโครงสร้างแหล่งเงินทุนระยะสั้นและระยะยาวที่เหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทมีนโยบายในการดำรงสภาพคล่อง เพื่อให้มั่นใจว่ามีฐานะสภาพคล่องที่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

รายละเอียดการครบกำหนดชำระของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 มีดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม				รวม
	2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43,291,892	-	-	-	43,291,892
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-	2,968,937,954	2,705,576,670	-	5,674,514,624
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	1,808,697	1,808,697
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	293,491,233	-	-	-	293,491,233
เจ้าหนี้การค้า	-	40,755,070	-	-	40,755,070
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	387,496,391	-	-	387,496,391
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,110,191,489	774,424,790	-	1,884,616,279
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,869,031	8,669,253	-	10,538,284
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	-	350,758	-	-	350,758

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2565				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42,275,645	-	-	-	42,275,645
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-	2,968,937,954	2,705,576,670	-	5,674,514,624
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	1,808,697	1,808,697
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	293,491,233	-	-	-	293,491,233
เจ้าหนี้การค้า	-	40,755,070	-	-	40,755,070
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	387,496,391	-	-	387,496,391
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,110,191,489	774,424,790	-	1,884,616,279
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,869,031	8,669,253	-	10,538,284
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	-	350,758	-	-	350,758

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม				
	2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ไม่มีกำหนด	รวม
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,400,008	-	-	-	41,400,008
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-	2,929,777,785	2,272,037,751	-	5,201,815,536
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	1,498,729	1,498,729
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	238,900,000	-	-	-	238,900,000
เจ้าหนี้การค้า	-	1,827,300	-	-	1,827,300
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	485,929,600	-	-	485,929,600
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,167,778,655	497,177,557	-	1,664,956,212
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,891,252	9,598,865	-	11,490,117
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	-	785,750	5,198,385	-	5,984,135

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะกิจการ				รวม
	2564				
	เมื่อทวงถาม	ไม่เกิน 1 ปี	มากกว่า 1 ปี	ไม่มีกำหนด	
สินทรัพย์ทางการเงิน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40,012,334	-	-	-	40,012,334
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	-	2,929,777,785	2,272,037,751	-	5,201,815,536
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	-	-	-	1,498,729	1,498,729
หนี้สินทางการเงิน					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	238,900,000	-	-	-	238,900,000
เจ้าหนี้การค้า	-	1,827,300	-	-	1,827,300
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	485,929,600	-	-	485,929,600
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	1,167,778,655	497,177,557	-	1,664,956,212
หนี้สินตามสัญญาเช่า	-	1,891,252	9,598,865	-	11,490,117
หนี้สินตราสารอนุพันธ์: จ่ายชำระสุทธิ	-	785,750	5,198,385	-	5,984,135

29.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมได้ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินรวม				
	2565				
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	43,291,892	43,291,892	43,291,892	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	5,674,514,624	5,519,134,105	-	-	5,519,134,105
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,808,697	1,808,697	1,808,697	-	-
หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	350,758	350,758	-	350,758	-
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	293,491,233	293,491,233	-	293,491,233	-
เจ้าหนี้การค้า	40,755,070	40,755,070	40,755,070	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	387,496,391	387,496,391	-	387,496,391	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,884,616,279	1,882,545,235	-	1,882,545,235	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10,538,284	10,538,284	-	10,538,284	-

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ					
2565					
มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม				
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	42,275,645	42,275,645	42,275,645	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	5,674,514,624	5,519,134,105	-	-	5,519,134,105
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,808,697	1,808,697	1,808,697	-	-
หนี้สินทางการเงินที่วัดค่ามูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	350,758	350,758	-	350,758	-
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	293,491,233	293,491,233	-	293,491,233	-
เจ้าหนี้การค้า	40,755,070	40,755,070	40,755,070	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	387,496,391	387,496,391	-	387,496,391	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,884,616,279	1,882,545,235	-	1,882,545,235	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	10,538,284	10,538,284	-	10,538,284	-

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม					
2564					
มูลค่า ตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม				
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	41,400,008	41,400,008	41,400,008	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	5,201,815,536	5,018,584,799	-	-	5,018,584,799
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,498,729	1,498,729	1,498,729	-	-
หนี้สินทางการเงินที่วัดค่ามูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,984,135	5,984,135	-	5,984,135	-
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	238,900,000	238,900,000	-	238,900,000	-
เจ้าหนี้การค้า	1,827,300	1,827,300	1,827,300	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	485,929,600	485,929,600	-	485,929,600	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,664,956,212	1,669,577,575	-	1,669,577,575	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,490,117	11,490,117	-	11,490,117	-

(หน่วย: บาท)

	งบการเงินเฉพาะกิจการ				
	2564				
	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่ายุติธรรม			
	รวม	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	
สินทรัพย์ทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40,012,334	40,012,334	40,012,334	-	-
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ	5,201,815,536	5,018,584,799	-	-	5,018,584,799
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	1,498,729	1,498,729	1,498,729	-	-
หนี้สินทางการเงินที่วัดค่ามูลค่ายุติธรรม					
หนี้สินตราสารอนุพันธ์	5,984,135	5,984,135	-	5,984,135	-
หนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม					
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	238,900,000	238,900,000	-	238,900,000	-
เจ้าหนี้การค้า	1,827,300	1,827,300	1,827,300	-	-
เงินกู้ยืมระยะสั้น	485,929,600	485,929,600	-	485,929,600	-
เงินกู้ยืมระยะยาว	1,664,956,212	1,669,577,575	-	1,669,577,575	-
หนี้สินตามสัญญาเช่า	11,490,117	11,490,117	-	11,490,117	-

การจัดลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นไปตามที่กำหนดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.16

กลุ่มบริษัทมีวิธีการและสมมติฐานที่ใช้ในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน ดังนี้

- 1) สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
- 2) มูลค่ายุติธรรมของลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบันของเงินให้สินเชื่อประเภทเดียวกัน
- 3) มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาว ประมาณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตลาดปัจจุบัน
- 4) ตราสารอนุพันธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ่งคำนวณ โดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งข้อมูลที่น่ามาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ในตลาดที่เกี่ยวข้อง เช่น เส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทได้คำนึงถึงผลกระทบของความเล็งด้านเครดิตของกลุ่มสัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์

- 5) มูลค่าของหนี้สินตามสัญญาเช่าประมาณว่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี เนื่องจากจ่ายดอกเบี้ยในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 122.60 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คงเหลือจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

31. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566